

## ฟิลิปปินส์ – เกาหลีใต้ ลงนาม FTA ยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า



ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ได้ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) นอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 24 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านมา โดยมีประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ และประธานาธิบดี ยุน ซุก ยอล ของเกาหลีใต้ เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ (นายอัลเฟรโด ปาสควาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ (นายอัน ดุก กีน) ทั้งนี้ ประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ และข้อตกลงดังกล่าวจะไปไกลกว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาครัฐในการเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนและหุ้นส่วนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไปในบทสรุปของ FTA รวมถึงการค้าสินค้าการเยียวยาทางการค้า ขั้นตอนศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า กฎแหล่งกำเนิดสินค้าการแข่งขัน และบทต่างๆ ภายใต้ประเด็นทางกฎหมาย ทั้งนี้ คาดว่า FTA ฟิลิปปินส์-เกาหลีใต้จะมีการยกเลิกภาษีสินค้าส่วนใหญ่จากทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในการค้าทวิภาคี

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมาร์กอสได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดียุนสำหรับการสนับสนุนทางการเงินของเกาหลีใต้สำหรับโครงการพัฒนาในฟิลิปปินส์ และตั้งตารอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของเกาหลีใต้ในแง่ของการพัฒนาแหล่งพลังงาน รวมทั้งยังได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ให้การสนับสนุนมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทะเลจีนใต้และการปรับปรุงกองทัพของฟิลิปปินส์ให้ทันสมัย สำหรับด้านการท่องเที่ยว ประธานาธิบดีมาร์กอสย้ำว่าชาวเกาหลีใต้ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของฟิลิปปินส์ ขณะที่ประธานาธิบดียุนของเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกระตือรือร้นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

และเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรีเกาหลี-ฟิลิปปินส์ที่ลงนามในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคีของสองประเทศ ทั้งนี้ ประธานาธิบดียูนยังแสดงความสนใจในห่วงโซ่อุปทานของวัสดุที่สำคัญซึ่งช่วยให้ฟิลิปปินส์เปลี่ยนมาใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ รวมทั้งเกาหลีใต้กระตือรือร้นที่จะขยายโอกาสให้กับคนงานฟิลิปปินส์ผ่านระบบใบอนุญาตการจ้างงานอีกด้วย ในขณะที่เดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์กล่าวว่า การลงนาม FTA ดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเจตนาที่ว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในปัจจุบันกับเกาหลีใต้ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของฟิลิปปินส์กับเกาหลีใต้จะสร้างขึ้นจากการค้าผ่านการเข้าถึงตลาด ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการลงทุนผ่านความร่วมมือในภาคส่วนเป้าหมาย เช่น แร่ธาตุที่สำคัญและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมฟิลิปปินส์ในฐานะตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนที่ชาญฉลาดและยั่งยืน การรับประกันผลกำไรทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้นไปยังเกาหลีใต้ และให้ผลตอบแทนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนและอุตสาหกรรมที่มีลำดับความสำคัญ

ทั้งนี้ ประเทศเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าและการลงทุนที่สำคัญของฟิลิปปินส์ โดยในปี 2565 เกาหลีใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 มีมูลค่าการค้ารวม 1.545 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นอันดับ 6 ในแง่ของการลงทุน โดยมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 90.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ FTA ฟิลิปปินส์-เกาหลีใต้นับเป็นข้อตกลง FTA ทวิภาคีฉบับที่ 3 ของฟิลิปปินส์ หลังจากก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์มีข้อตกลง FTA ทวิภาคีครั้งแรกกับญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น (PJEPA) ในปี 2549 และกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ในปี 2559

**ที่มา:** สำนักข่าว Philippine News Agency

#### บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

● ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ได้เริ่มเจรจาความตกลง FTA ทวิภาคี เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ต่อมาได้มีการจัดประชุมเจรจาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุความตกลงร่วมกันเมื่อเดือนตุลาคม 2564 โดยการเจรจา FTA ระหว่างฟิลิปปินส์ - เกาหลีใต้ ครอบคลุมการค้าสินค้า การเยียวยาทางการค้า กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ขั้นตอนทางศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค การแข่งขัน และประเด็นทางกฎหมาย สำหรับ FTA ทวิภาคีระหว่างฟิลิปปินส์ - เกาหลีใต้ ถือเป็นความตกลงฉบับที่ 5 ของเกาหลีใต้ที่ทำกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซียและกัมพูชา และถือเป็น FTA ทวิภาคีฉบับที่ 3 ของฟิลิปปินส์ ต่อจากประเทศญี่ปุ่น และสมาคมการค้าเสรียุโรป ทั้งนี้ การลงนาม FTA ฟิลิปปินส์-เกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ โดยฟิลิปปินส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับประโยชน์จากการลดอัตราภาษีนำเข้าจากเกาหลีใต้ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าของฟิลิปปินส์สามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรต่างๆ อาทิ

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

กล้วย มะพร้าวและผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับเกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ

● ทั้งนี้ ข้อตกลง FTA ฟิลิปปินส์ - เกาหลีใต้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าไทยที่สำคัญบางรายการไปยังฟิลิปปินส์ เช่น สินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ สินค้าแผงวงจรไฟฟ้า สินค้าเครื่องจักรกล เป็นต้น รวมถึงสินค้าบางรายการที่ไทยส่งออกไปเกาหลีใต้เช่นกัน แม้ว่าไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN – Korea FTA) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ก็ตาม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับแนวโน้มการแข่งขันในตลาดฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ที่อาจรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการไทยควรเร่งยกระดับการพัฒนาสินค้าและเสริมสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยจากผู้นำเข้าเพื่อรักษาและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไว้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

22 กันยายน 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ